

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Chương trình hành động của Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP triển khai tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

TỔNG GIÁM ĐỐC TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 2 - CTCP

Căn cứ Chỉ thị số 27 – CT/TW ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP);

Căn cứ Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/6/2024 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 27 – CT/TW ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP);

Căn cứ Quyết định số 859/QĐ-EVN ngày 23/8/2024 Vv Ban hành Chương trình hành động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Căn cứ công văn số 2193-CV/ĐU ngày 26/10/2024 của Đảng ủy EVNGENCO2 Vv lấy ý kiến Đảng ủy EVNGENCO2 đối với Chương trình hành động của EVNGENCO2 triển khai tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác THTK, CLP;

Theo đề nghị của Trưởng Ban Kế hoạch.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định Chương trình hành động của Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP triển khai tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng EVNGENCO2, Giám đốc các đơn vị trực thuộc, Chủ tịch Công ty con do EVNGENCO2 nắm giữ 100% vốn điều lệ, Người đại diện phần vốn của EVNGENCO2 tại các công ty cổ phần và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HDQT (để báo cáo);
- Đảng ủy EVNGENCO2 (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, KH.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Trần Văn Dư

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Triển khai tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-EVNGENCO2
ngày tháng năm 2024 của Tổng công ty Phát điện 2 – CTCP)

Căn cứ chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/6/2024 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 27 – CT/TW ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP);

Căn cứ Quyết định số 859/QĐ-EVN ngày 23/8/2024 Vv Ban hành Chương trình hành động của Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Tổng công ty Phát điện 2 ban hành Chương trình hành động thực hiện như sau:

I. QUAN ĐIỂM, TRỌNG TÂM CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

06 tháng đầu năm 2024, tăng trưởng kinh tế trong nước tiếp tục phục hồi và duy trì đà phát triển tích cực ở cả 3 khu vực (sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và thương mại, dịch vụ); kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện, an sinh xã hội được bảo đảm.

Trong các tháng còn lại của năm 2024, để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Kế hoạch SXKD-ĐTPT-Tài chính năm 2024 của EVNGENCO2 và Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP, Tổng công ty quán triệt tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả hơn nữa Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Tập đoàn/Tổng công ty theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/6/2024 và Chỉ thị số 27-CT/TW của Bộ Chính trị với quan điểm, trọng tâm chỉ đạo điều hành gồm:

1. Bám sát các Nghị quyết, Quyết định của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công Thương, các Bộ ngành liên quan và của Tập đoàn/Tổng công ty. Đồng thời quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc mục tiêu, yêu cầu và các giải pháp trọng tâm của Chương trình hành động của Chính phủ tại Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/6/2024 thực hiện Chỉ thị số 27/CT/TW ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nỗ lực, quyết tâm hành động cao nhất để hoàn thành hiệu quả Chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2024 của Tổng công ty Phát điện 2 - CTCP theo chỉ đạo của Đảng bộ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại Nghị quyết đại hội

đại biểu Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 64-NQ/ĐU của Đảng ủy cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam ngày 18/01/2024 về nhiệm vụ công tác năm 2024.

2. Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm đối với từng đơn vị thành viên, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu để từ đó đề ra giải pháp để các đơn vị xây dựng kế hoạch hành động, tổ chức triển khai, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW đạt hiệu quả cao nhất; qua đó tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong toàn đơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động toàn diện của toàn đơn vị, phân bổ, sử dụng các nguồn lực của Tổng công ty/Đơn vị để tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ giao.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Quán triệt, nâng cao nhận thức, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của EVN/EVNGENCO2 về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng giám đốc/Giám đốc/Thủ trưởng các đơn vị thành viên Tổng công ty trong phạm vi quản lý của mình chỉ đạo thống nhất việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu THPTK, CLP của năm 2024, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt cả nhiệm kỳ công tác, trọng tâm, thường xuyên của toàn đơn vị và kết quả THPTK, CLP là tiêu chí để đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và bổ nhiệm cán bộ.

- Tổ chức triển khai kiểm tra, đôn đốc, giám sát, đánh giá thường xuyên việc thực hiện cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch tiết kiệm của Chương trình tiết kiệm, chống lãng phí từng năm của đơn vị mình theo từng lĩnh vực được phân công trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị. Qua đó nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành động của từng đơn vị và mỗi CBCNV, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong THPTK, CLP.

- Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, phổ biến pháp luật về THPTK, CLP và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Tổng công ty có liên quan đến THPTK, CLP thông qua bản tin nội bộ, hội nghị quán triệt, tập huấn và báo cáo đánh giá tác động của các văn bản pháp luật định kỳ để tuyên truyền, giáo dục sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, người lao động trong doanh nghiệp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của công tác THPTK, CLP.

- Bộ phận Truyền thông thuộc Văn phòng EVNGENCO2 tiếp tục tích cực phối hợp chặt chẽ với các bộ phận truyền thông của các đơn vị thực hiện tuyên truyền, vận động về THPTK, CLP đạt hiệu quả.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình trong THPTK, CLP; Tăng cường giáo dục phẩm chất, đạo đức và trách nhiệm công vụ; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong THPTK, CLP.

2. Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

- Tiếp tục thực hiện rà soát tổng thể và ban hành hệ thống QCQLNB áp dụng trong toàn Tổng công ty. Thực hiện rà soát các nội dung của pháp luật để đánh giá tác động với các điều khoản của các QCQLNB để kịp thời hướng dẫn, chỉnh sửa cho phù hợp. Tham gia góp ý các quy định của pháp luật để cơ quan có thẩm quyền xem xét chỉnh sửa cho phù hợp. Tập trung xác định rõ trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tập thể, cá nhân, nhất là người đứng đầu; quy định cụ thể hành vi vi phạm, hình thức xử lý. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm đối với người đứng đầu đơn vị để xây ra lãng phí.

- Chú trọng rà soát, cập nhật các quy định pháp luật trong các lĩnh vực có liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó tập trung vào các lĩnh vực nội dung hoạt động dễ phát sinh thất thoát, lãng phí như cơ chế điều hành và tổ chức thực hiện các đề án, dự án; quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên thiên nhiên; tình hình triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo kế hoạch được giao; quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, nhà, công trình phúc lợi; quản lý, sử dụng kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình mục tiêu; các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách.

- Hoàn thiện cơ chế tài chính, hạch toán chi phí trong EVNGENCO2: Hiệu chỉnh, bổ sung quy chế quản lý tài chính của EVNGENCO2 cho phù hợp với quy định pháp luật và quy chế của EVN. Đồng thời tăng cường rà soát các quy chế, quy định trong quản lý tài chính, kiểm soát chi phí như các định mức chi phí, định mức KTKT để kịp thời bổ sung, sửa đổi phù hợp với tình hình thực tế và làm cơ sở các đơn vị thực hiện tiết kiệm chi phí sản xuất trong từng khâu sản xuất kinh doanh. Xây dựng các tiêu chí, giám sát, đánh giá việc thực hiện theo hướng tiết kiệm là mục tiêu, chống lãng phí là nhiệm vụ, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, khả thi.

- Tiếp tục thực hiện cơ chế khuyến khích thực hiện các chỉ tiêu hiệu quả để tạo động lực cho các đơn vị phát huy tính chủ động trong kinh doanh, tăng doanh thu, giảm chi phí.

3. Tổ chức triển khai có hiệu quả chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 5 năm 2021-2025 và hằng năm

- Triệt để thực hiện nghiêm các quy định có liên quan tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Ngân sách nhà nước, Luật Xây dựng và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành trong mua sắm công, phần đấu tiết kiệm tối đa các khoản kinh phí chi hội nghị, hội thảo, tọa đàm, chi tiếp khách, khánh tiết, lễ kỷ niệm, sử dụng xăng xe, điện, nước, văn phòng phẩm, sách, báo, tạp chí. Tăng cường đấu thầu rộng rãi, công khai, hạn chế tối đa việc chỉ định thầu. Cắt giảm 100% việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công, khánh thành các công trình xây dựng cơ bản, trừ các công trình được cấp thẩm quyền cho phép.

- Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án tăng cường quản trị hàng tồn kho và tối ưu giá trị tồn kho để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động; đề án tăng cường quản trị sử dụng tài sản cố định.

- Tăng cường tính đồng bộ, công khai, minh bạch chế độ quản lý, sử dụng tài sản, gắn việc quản lý tài sản đơn vị với công tác quản lý, điều hành sản xuất - kinh doanh. Tiếp tục hiện đại hóa công tác quản lý tài sản và nâng cấp cơ sở dữ liệu tại Đơn vị.

4. Tăng cường công tác quản lý, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn lực

- Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các nguồn lực quốc gia, nhất là trong quản lý, sử dụng tài nguyên, ngân sách nhà nước và tài sản công.

- Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công phù hợp với điều kiện mới đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và chống lãng phí; thực hiện nghiêm Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý các trụ sở, các cơ sở hoạt động sự nghiệp; và Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/07/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 (quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công).

- Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm. Đất đai, trụ sở làm việc, nhà ở, các trạm biến áp, nhà quản lý vận hành tại các dự án điện giao cho các đơn vị phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và bảo đảm thực hành tiết kiệm; nâng cao hiệu suất sử dụng nhà ở, nhà quản lý vận hành, trụ sở; thu hồi 100% nhà ở sử dụng không đúng mục đích, không đúng đối tượng, đối tượng hết thời gian sử dụng nhà công vụ theo quy định của EVN/EVNGENCO2. Tài sản của các dự án sử dụng vốn nhà nước khi dự án kết thúc hoặc không còn nhu cầu sử dụng phải được xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

- Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài nguyên, thiên nhiên than, khí, thủy điện.

- Tăng cường quản lý kỹ thuật và quản lý vận hành, tăng cường ứng dụng công nghệ hiện đại, kỹ thuật mới, đảm bảo đúng tiến độ các công trình đầu tư để giảm tỷ lệ tổn thất điện năng, tỷ lệ điện tự dùng các tổ máy.

- Đẩy mạnh tái cơ cấu, nâng cao chất lượng quản trị và hiệu quả hoạt động của EVNGENCO2. Xử lý trách nhiệm đối với lãnh đạo doanh nghiệp không nghiêm túc thực hiện hoặc thực hiện không có kết quả Đề án tái cơ cấu, thoái vốn và nhiệm vụ được giao trong quản lý, điều hành doanh nghiệp;

- Tiếp tục triển khai kế hoạch chuyển đổi số trong EVNGENCO2 đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chuyển đổi số mà EVNGENCO2 được giao;

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả giám sát tài chính doanh nghiệp; chủ động đổi mới, áp dụng công nghệ mới, cải tiến quy trình sản xuất, quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động.

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm toán, thanh tra việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục rà soát, tập trung lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra lãng phí, tiêu cực.

- Đối với những vi phạm được phát hiện trong công tác kiểm tra, thủ trưởng đơn vị phải kịp thời khắc phục, xử lý hoặc đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm đối với người đứng đầu đơn vị để xảy ra lãng phí.

5. Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng, thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa doanh nghiệp

- Thủ trưởng các đơn vị chủ động tự kiểm tra thường xuyên và đột xuất khi lãnh đạo Tổng công ty yêu cầu tại các đơn vị mình và chỉ đạo công tác kiểm tra, tự kiểm tra của đơn vị cấp dưới trực thuộc.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương điển hình trong THPTK, CLP; bảo vệ người cung cấp thông tin chống lãng phí. Tăng cường giáo dục phẩm chất, đạo đức và trách nhiệm công vụ; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong THPTK, CLP.

- Xây dựng văn hóa tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Tiếp tục nghiên cứu và thực hiện cơ chế khuyến khích thực hiện các chỉ tiêu hiệu quả để tạo động lực cho các đơn vị phát huy tính chủ động trong kinh doanh, tăng doanh thu, giảm chi phí, được hưởng lợi ích do nâng cao hiệu quả kinh doanh.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các đồng chí Phó Tổng giám đốc Tổng công ty căn cứ các lĩnh vực được phân công, chủ động chỉ đạo điều hành thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Chương trình hành động.

2. Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị:

i) Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong kế hoạch hành động và chịu trách nhiệm trước Tập đoàn/Tổng công ty về kết quả triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

ii) Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất với Tổng công ty giải pháp nhằm xử lý kịp thời đối với những vấn đề phát sinh.

iii) Đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ thống định mức, tiêu chuẩn, chế độ làm cơ sở THPTK, CLP; thực hiện công khai trong THPTK, CLP, đặc biệt là công khai các hành vi lãng phí và kết quả xử lý hành vi lãng phí.

iv) Báo cáo Tổng công ty tình hình và kết quả thực hiện Chương trình tổng thể về THPTK, CLP cụ thể của đơn vị mình **trước ngày 10/01/2025**.

3. Các Ban của Tổng công ty theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện các quy định của pháp luật về THPTK, CLP của các

đơn vị, trong đó, có nội dung kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình tổng thể của Tổng công ty về THTK, CLP và việc xây dựng, thực hiện Chương trình THTK, CLP năm 2024 của các đơn vị.

4. Bộ phận Truyền thông thuộc Văn phòng EVNGENCO2 chủ trì, tích cực phối hợp chặt chẽ với các bộ phận truyền thông của các đơn vị tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi Chương trình hành động này.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.